



กลุ่มงานคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา  
เลขรับ... 1/2567  
วันที่... 05/01/2567  
เวลา... 16:32 น.

สำนักกรรมการ 3  
เลขรับ... 27/2567  
วันที่... 05/01/2567  
เวลา... 15:21 น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา โทร. ๙๑๗๘ - ๙

ที่ สว ๐๐๑๐.๑๐/ ๕๕

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตามการตรากฎหมายลำดับรองและการดำเนินการตามข้อสังเกต  
ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ประธานคณะอนุกรรมการติดตามมติของวุฒิสภา ในคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

ตามที่คณะอนุกรรมการติดตามมติของวุฒิสภา ในคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา จัดส่งรายงานความคืบหน้าการติดตามมติของวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สรุปข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖) คือ ความคืบหน้าการดำเนินการติดตามมติของวุฒิสภาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการติดตามความคืบหน้าการตรากฎหมายลำดับรองและการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับการรายงานความคืบหน้าดังกล่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พลเอก

  
(บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์)

ประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐ  
วุฒิสภา

ด่วนที่สุด  
ที่ กท ๐๒๐๒/๒๐๓๓



เลขที่กรมการจราจร  
417 2566  
27 ธ.ค. 2566  
นาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
ถนนสนามไชย เขตพระนคร  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการตรากฎหมายลำดับรองและการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ  
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ ๒) ๐๐๑๐/๓๙๖๐  
ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖  
๒. แนวทางการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
ควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอทราบข้อมูลความคืบหน้าการตราฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนด  
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสิ่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต และมีซึ่งยุทธภัณฑ์ และใบอนุญาตดังกล่าว  
ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตสิ่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต และมีซึ่งยุทธภัณฑ์ และการดำเนินการ  
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....  
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการ ดังนี้

๑. กระทรวงกลาโหมได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ....  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง  
การตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. กระทรวงกลาโหมดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง  
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก   
(พิสิษฐ์ นพเมือง)  
เจ้ากรมพระธรรมนูญ ทำการแทน  
ปลัดกระทรวงกลาโหม

กรมพระธรรมนูญ  
กองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ  
โทร. ๐ ๒๕๖๐ ๕๗๐๐ ต่อ ๔๑๑๓  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban\_oods@mod.go.th

# สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๗๕๒๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับยานพาหนะซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือสิ่งอื่นใด  
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงกลาโหม ที่ กท ๐๒๐๐/๒๒๕๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
๒. หนังสือกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  
ด่วนมาก ที่ กท ๐๒๐๖/๓๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้เสนอร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับยานพาหนะซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์  
หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ....  
รวม ๒ ฉบับ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย  
ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ว่า

๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับยานพาหนะซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์  
ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม  
เกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

๒. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป  
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม ๒ ฉบับ ไปเพื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ปริญญคราญ จงธรรมคุณ

(นางสาวปริญญคราญ จงธรรมคุณ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๓ (สุภัทรา), ๑๕๓๓ (ปภัศรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th ๐๒๖๖๖๖๖๖

แนวทางการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ  
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ของวุฒิสภา

๑. เนื่องจากการควบคุมยุทธภัณฑ์ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับสิ่งที่เป็นยุทธภัณฑ์บางส่วนเป็นวัตถุอันตรายหรือเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) ทำให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ดังนั้น กระทรวงกลาโหมควรเป็นเจ้าภาพให้การบูรณาการฐานข้อมูลยุทธภัณฑ์ในภาพรวม เพื่อให้มาตรการในการควบคุมยุทธภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมาตรการดังกล่าวจะต้องรักษาไว้ซึ่งดุลยภาพระหว่างการควบคุมและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสม

แนวทางการดำเนินการ

กระทรวงกลาโหม โดยศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อความมั่นคงและพัฒนาประเทศ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย ในรูปแบบเทคโนโลยี BIG DATA จึงทำให้กระทรวงกลาโหมมีการปฏิบัติขั้นพื้นฐานสำหรับเตรียมการเพื่อรองรับการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในรูปแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๒. การกำหนด การแก้ไขหรือปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้ควรพิจารณาให้ครอบคลุมภาระต้นทุนที่แท้จริงและนำมาคำนวณประกอบการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมอย่างเหมาะสมด้วย

แนวทางการดำเนินการ

การพิจารณาสูตรคำนวณจะพิจารณาจากต้นทุนการออกใบอนุญาต ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานที่ผลิต/เก็บยุทธภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ภาวะเงินเฟ้อ รวมทั้งพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ๔ หน่วยงาน ซึ่งได้พิจารณาแล้วเพียงพอต่อการดำเนินการของทางราชการและไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ

๓. การพิจารณาต่อใบอนุญาตเพื่อดำเนินกิจการเติม กระทรวงกลาโหมควรกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตไว้ให้ชัดเจน ให้สามารถอนุมัติให้ต่อใบอนุญาตได้ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ เช่น หากสามารถพิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ก็ควรกำหนดให้ผู้ประกอบการมายื่นคำขอต่อใบอนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๔๕ วันก่อนใบอนุญาตเต็มจะหมดอายุ เป็นต้น

แนวทางการดำเนินการ

มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ซึ่งกฎหมายได้รับรองสถานะของใบอนุญาตว่ามีความสมบูรณ์จนกว่าปลัดกระทรวงกลาโหมจะแจ้งการสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบประกอบกับกฎกระทรวงการขออนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตไว้อยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเพิ่มเติม



๔. เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้บัญญัติให้นำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินการหลายเรื่อง อีกทั้งได้มีการขยายระยะเวลาของอายุใบอนุญาตจากไม่เกิน ๑ ปี เป็นไม่เกิน ๓ ปี ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงกลาโหมควรพิจารณาเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่อรับรองการบวนการดังกล่าว และจะต้องกำหนดวิธีการตรวจสอบหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อยืนยันถึงความมีอยู่จริงหรือความแท้จริงของเอกสารดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีได้มีการนำเอกสารปลอมหรือเอกสารเท็จมาใช้หรือมาแสดง รวมทั้งกำหนดมาตรการสำคัญในการตรวจสอบว่าในระหว่างระยะเวลาของการได้รับอนุญาต ๓ ปี นั้น ผู้รับใบอนุญาตไม่ได้กระทำความผิดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดของการได้รับอนุญาต

#### แนวทางการดำเนินการ

ปัจจุบันกระทรวงกลาโหมมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ และ มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเพื่อเตรียมพร้อมในการยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ในเบื้องต้น และเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว จะมีการชี้แจงวิธีการปฏิบัติและทดลองการใช้ระบบแก่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการก่อนการใช้งานจริง และสามารถตรวจสอบความมีอยู่จริงหรือความแท้จริงของเอกสารผ่าน WEB APPLICATION ของระบบควบคุมยุทธภัณฑ์ ของกระทรวงกลาโหม และผ่านระบบ NATIONAL SINGLE WINDOW (NSW) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับกรมศุลกากร

๕. กระทรวงกลาโหมควรเร่งดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับ ..) พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเมื่อร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการแก้ไขเพิ่มเติมกินเพิ่มเติม โดยควรดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองทุกฉบับให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน

#### แนวทางการดำเนินการ

ปัจจุบันกระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินการดังนี้

๑. ออกกฎหมายลำดับรองตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วจำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

๑.๑ กฎกระทรวงการขออนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตและการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมียุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๒ ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แบบบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑.๓ ประกาศกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เรื่อง การแสดงสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตและใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๒. อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ กระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ....

๖. ในอนาคตหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ควรที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำใน (๓) ของมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ที่กำหนดองค์ประกอบของกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ โดยตำแหน่ง เฉพาะในส่วนของ “ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เป็น “ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อกระทรวงตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ (เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

#### แนวทางการดำเนินการ

ในอนาคตหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กระทรวงกลาโหม จะพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าว